

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HỒNG BÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-GDDT
V/v thực hiện một số nhiệm vụ
đầu năm học 2024-2025

Hồng Bàng, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục thuộc quận.

Thực hiện Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 9/8/2024 của UBND thành phố về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng; Công văn số 1370-CV/QU ngày 19/8/2024 của Quận ủy Hồng Bàng về việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ đầu năm học 2024-2025; Công văn số 2554/SGDDĐT-VP ngày 23/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Lễ Khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2024-2025, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các cơ sở giáo dục thuộc quận thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 theo Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 9/8/2024 của UBND thành phố.

2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng, tổ chức dạy và học đúng quy định theo Công văn số 2554/SGDDĐT-VP ngày 23/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Lễ khai giảng đảm bảo ngắn gọn, trang trọng, an toàn, mang tính giáo dục đạo đức truyền thống; tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh bước vào năm học mới.

3. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới: rà soát, sắp xếp, bố trí phân công đội ngũ giáo viên đảm bảo dân chủ, phù hợp năng lực đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Quan tâm các điều kiện về phòng chống dịch bệnh, môi trường nhà trường, lớp học, khu vệ sinh, khu bếp ăn bán trú, sân chơi, bãi tập... để đảm bảo sức khỏe, thể chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh trước khi bước vào năm học mới.

4. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giáo dục - đào tạo.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp đến PHHS của trường các nội dung về thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giáo dục của nhà trường, các khoản thu theo quy định, thu theo thỏa thuận... tại cuộc họp toàn thể PHHS (hoặc theo khối lớp) từ đầu năm học.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống

giáo dục quốc dân và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận.

5. Các trường có chủ trương vận động, tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân phải xây dựng Kế hoạch và phải được UBND quận phê duyệt, đảm bảo việc huy động phải đúng theo quy định và phù hợp điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh. ***Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.***

6. Thực hiện nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, tuyên truyền tới PHHS thực hiện nghiêm các quy định về giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường, an toàn trường học, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường trong các trường học.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Hiệu trưởng các trường, chủ các lớp mầm non trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GDĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Thị Vân